



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบาย ของรัฐบาล และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปแล้ว และมีการระงับการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อที่ ๖ (๔) กล่าวว่า ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ของรัฐหรือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งระงับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุพบว่า นางอำนาจ จรรย์มณี เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๔๕๐๘ ๐๐๓๙๑ ๓๗ ๔ อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รายใหม่ลำดับที่ ๗๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการ (บำนาญ) ดังนั้นจึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อที่ ๖ (๔)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ถ้าผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป และทั้งนี้การระงับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายดังกล่าวฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประยงค์ ปรังชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ